



ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/2560

เผยแพร่เดือน ตุลาคม 2560

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyomoph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

สสจ.พะเยา เตือน อย่าหลงเชื่อ!! กลุ่มบุคคลใช้เครื่องตรวจร่างกายแฝงขายอาหารเสริม อ้างสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนระวังถูกหลอกจากกลุ่มบุคคลนำเครื่องมือตรวจสุขภาพตามหมู่บ้านให้ฟรี และแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ้างสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าบริเวณภายในวัดผาช่าง หมู่ 1 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีกลุ่มบุคคลเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างรักษาโรค มีชาวบ้านสนใจเข้ารับการตรวจร่างกายหลายคน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนุบาลโย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกลุ่มบุคคลซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องควอนตัม โดยจะมีการสอบถามข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ส่วนสูง และน้ำหนักของผู้รับบริการ จากนั้นให้ถือแท่งโลหะเพื่อสแกนร่างกาย แล้วมีการประมวลผลสุขภาพผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบอกความผิดปกติของระบบในร่างกาย อาทิเช่น การทำงานของระบบเลือด กระดูก ลำไส้ ตับ ไต เป็นต้น และมีการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับชาวบ้านในลักษณะโอ้อวดเกินจริง เข้าข่ายประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ และโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผลคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

สำหรับเครื่องตรวจสุขภาพควอนตัม Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ที่มีการกล่าวอ้างว่าสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกาย แล้วสามารถตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายได้หลายรายการทุกระบบของร่างกายนั้น อย.ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสุขภาพในลักษณะนี้ จึงเป็นเพียงเครื่องมือที่มักจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นกลยุทธ์การขายตรง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลกับปัญหาสุขภาพที่เครื่องตรวจพบ และหลงเชื่อสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จนอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อหาความผิดปกติของร่างกาย แพทย์จะต้องอาศัยข้อมูลผลตรวจจากหลายวิธี เช่น ผลตรวจเลือด ผลตรวจปัสสาวะ ผลเอ็กซเรย์ เป็นต้น

ดังนั้น หากผู้บริโภคต้องการตรวจสุขภาพ ควรรับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภาเท่านั้น ทั้งนี้ หากพบการให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5440 9145-6